

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง น้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้า



ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้พระนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและโดยเฉพาะชาวเชียงราย ด้วยพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริเพื่อพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของเหล่าราษฎรแม่ในถิ่นทุรกันดาร โดยประกอบด้วยขบวนเทิดพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีทางศาสนาเพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พลเอกสีกา ซูศรี นายกสภา มฟล. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีตัวแทนหน่วยงานภายในจังหวัดเชียงรายและผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ร่วมกับ ศส.จัดโครงการปลูกป่าเพื่อพ่อ 3,500 ต้น ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่มีรักษ์ธรรมชาติ



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชฯ ร่วมกับ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ "ศส. ร่วมใจปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล.

ดร.จันทราภรณ์ ไตรวานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ กล่าวว่า มฟล. ได้จัดโครงการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอด 19 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุทรัพยากรธรรมชาติและให้เกิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มฟล. ร่วมกันปลูกป่าไม้จำนวนกว่า 3,500 ต้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ 14 ชนิด ได้แก่ กัลปพฤกษ์ ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ คำมอกหลวง สักทอง จั้วแดง นนทรี มะค่าโมง มะฮอกกานี มะขาม มะเกียง พิกุล หางนกยูงฝรั่ง และอินทนิล บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งได้ปลูกพร้อมกันกับสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

มฟล. จัดกิจกรรมตามรอยคำสอนพ่อ นักศึกษาใหม่ ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์น้อมถวายในหลวง ร.9



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาริชาการ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดกิจกรรม "ตามรอยคำสอนพ่อ" โดยให้นักศึกษาใหม่เขียนคำปฏิญาณตนในการทำความดีตามรอยพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ผศ.สุกัล ฤกษ์ลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาริชาการ เผยว่า กิจกรรมตามรอยคำสอน ได้น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ซึมซาบเป็นแรงบันดาลใจในการกระทำความดี รวมถึงนำเสนอกิจกรรมของสำนักวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นำเอาคำสอนมาปรับใช้

"น้องๆ นักศึกษาใหม่จะได้รับกระดาษเขียนคำปฏิญาณของตนเองว่าจะเดินตามรอยพ่ออย่างไร ไม่ว่าจะทำเพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว หรือเพื่อประเทศชาติ หลายคนได้ถ่ายทอดด้วยคำและน้ำลงโซ่เชยลมีเดียของตนเองไว้เตือนใจ จากนั้นจะนำกระดาษที่เขียนนี้รวบรวมไปจัดแสดงที่โถงอาคารเรียนรวม เพื่อให้น้องๆ สามารถไปอ่านข้อความของเพื่อนว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตามรอยคำพ่อสอน จากนั้นเป็นกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง มฟล. จะเป็นจุดหนึ่งในการวางดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงรายด้วย โดยอุปกรณ์การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. ที่ได้ร่วมจัดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก ได้มีส่วนร่วมเพื่อน้อมถวายให้แก่ในหลวง ร.9 อันเป็นที่รักของเรา" ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าว